
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๒ 

เม่ือวันศุกรท์ี่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 

 *********************** 
ผู้มาประชุม 

๑. รศ. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี  ประธานกรรมการ 
๒. รศ. ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดี กรรมการ 
๓. ผศ. ดวงใจ มาลัย รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา       กรรมการ 
๔. ผศ. ณฐักมล ชาญสาธิตพร รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร กรรมการ 
๕. รศ. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
๖. ผศ. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม กรรมการ 
๗. รศ. มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย กรรมการ 
๘. ผศ. อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๙. รศ. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. ผศ. เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 

๑๑. ผศ. ทวี  สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 

๑๒. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร รักษาการหัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
๑๓. ผศ. เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
๑๔. อ. กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
๑๕. อ. ธวัช เพชรไทย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
๑๖. ผศ. ขวัญเมือง แก้วดําเกิง หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๑๗. รศ. สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
๑๘. ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
๑๙. อ.อุมาวดี เหลาทอง รักษาการหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
๒๐. รศ. จีรนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๑. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากสํานักงานคณบดี กรรมการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผศ. ไชยนันต์ แท่งทอง หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
๒. รศ. ประมุข โอศิริ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๓. รศ. เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

๔. อ. วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 



 

 

๒

๕. นางเปรมประภา นุตโรจน์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชา กรรมการ 
  

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร แทนหัวหน้าภาควิชาชีวสถิติและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
๒. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน แทนหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
๓. ผศ. พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม 
๔. ผศ. สุคนธา ศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
๕. นางสาวอุไรรัตน์ นาคเงิน ผู้จัดการสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๖. นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๐๐ น. 
รศ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ได้

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะฯ 
   ๑.๑  เรื่องแสดงความยินดี 

          ๑)  ประธานฯ ขอขอบคุณทุกคนในคณะ ในการจัดงานและรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๖๒ “วันมหิดล” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงตรัสว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ ให้การพัฒนาประเทศเป็นโมเดลเหมือนกับสูงเนิน
โมเดล และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ มหาวัชรราชธิดา ทรงโปรดนิทรรศการโดยทรงถ่ายภาพ
ด้วยพระองค์เอง นอกจากน้ีท่านยังทรงโปรดเรื่องนวัตกรรม นํ้าปลาสะทอน และเรื่องรองเท้า ถือว่าการ
ขับเคลื่อนของคณะ เข้าถึงพระเนตรพระกรรณ และในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณบดีจะนําทีมเข้าเฝ้าและ
ถวายรายงานเร่ืองสูงเนินโมเดล ในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทําให้เหน็ว่ากระบวนการด้านสาธารณสุขในการขับเคลื่อนชุมชน เป็นเรื่องที่คณะต้อง
ดําเนินการร่วมกันและเป็นผู้นํา คณะจะไม่ใช่แค่ทํางานชุมชนเท่าน้ัน แต่ได้พัฒนานวัตกรรมด้วย 

            ๒) ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา ผู้แทนสมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย มอบ Smart TV  
จํานวน ๒ เครื่องแก่คณะ เพ่ือไว้ใช้ที่ห้องเรียนของภาควิชาอนามัยครอบครัว 

๓) ขอแสดงความยินดีในโอกาสท่ีคณะ ได้รบัรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดสวนมุมสวย   
ปีที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๒ จัดโดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมน้ีจัดขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลกระตุ้นให้ 
ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล มสี่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในส่วนงาน มุ่งเน้นการอนุรักษ์
พ้ืนที่สีเขียวที่มอียู่เดิม และเพ่ิมขนาดพ้ืนที่สีเขียวแห่งใหมใ่ห้มากขึ้น 



 

 

๓

             ประธานแจ้งเพ่ิมเติมว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะขาดแคลนบุคลากรที่จะทําหน้าที่ดูแล
สนามและต้นไม้ จึงจ้าง นายคํารณ อ่อนสุดรักษ์ เงินเดือน ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นลูกจ้างช่ัวคราวอายุเกิน ๖๐ ปี 
ทําหน้าที่คนสวนต่อ 

๔) ขอแสดงความยินดี ดร.บงกชรัตน์ สุยะหมุด (บัณฑิต) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ได้รับรางวัล Best researcher KARG ๒๐๑๗ 
โครงการวิจัยเรื่อง "Bisphenol A removal by plant-endophytic bacterial interactions and bacteria 
from a polycarbonate industrial wastewater among grantees for 2017 (Thailand, Vietnam, 
Indonesia) KARG =Kurita Asia Research Grant อาจารย์ที่ปรึกษาหลกัวิทยานิพนธ์ : รศ.ดวงรัตน์ อินทร  
ในงาน Award ceremony of Kurita Water and Environment Foundation, Japan เมื่อวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

๕) ขอแสดงความยินดี นางสาวสุณัฐธิญา โมกจัตุรัส นักศกึษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (international programme) ได้รับทุนโครงการปรญิญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที ่๒๒ หัวข้อวิทยานิพนธ์ "Feasibility study of 
phosphorus recycling from piggery industry wastes" อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ 

๖) ขอแสดงความยินดี นายวิศวะ มาลากรรณ นักศึกษาปริญญาเอกหลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (international programme) ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก (คปก.) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒๒ หัวข้อวิทยานิพนธ์ "Assessment of economic 
benefits and impacts on health and environment risks by using an integrated management of 
VOC emissions and concentrations in Maptaphut complex" อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.สราวุธ เทพานนท์ 
 ๑.๒  เรื่องสําคญั 
   ๑.๒.๑  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์คณะฯ 
                               - ไม่มีเรื่องแจ้ง 
                     ๑.๒.๒  เรือ่งแจ้งจากสภาบุคลากรสายสนับสนุน 
                               - ไม่มีเรื่องแจ้ง 
                     ๑.๒.๓  เรือ่งแจ้งจากภาควิชา 
                              -ไม่มีเรื่องแจ้ง 
                     ๑.๒.๔  คณบดีและทีมบริหาร 
                          (๑) ประธานฯ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เลือกให้คณะ เป็นตัวแทนในการรบัเย่ียม
สํารวจตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากคณะ ได้ช่วยดําเนินการเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น 
Wold Class University  
                          (๒) รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ เชิญ Associate Professor Julie Kornfeld, 
Columbia University, USA และเป็นผู้แทนของ ASPPH มานําเสนอแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เรื่องการพัฒนา
หลักสูตร ส.ด. และ ส.ม. ให้ทีป่ระชุมฯ ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้     



 

 

๔

                           หลังจากการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประธานได้แจ้งเพ่ิมเติมว่า คณะต้องพยายาม
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร และถ้าหลักสูตร MPH ผ่านการประเมิน AUN-QA ก็จะนําช่ือเสียงมาสู่คณะ                     
    (๓) มคอ.๑  
  ประธานฯ แจ้งว่า ปัญหาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ์คือ สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 
จะทํา มคอ.๑ ซึ่งตามกฎหมายสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ไม่มีหน้าทีใ่นการทํา มคอ.๑ หลักสูตรของคณะ ที่
จะมีผลกระทบจากการมีสภาวิชาชีพฯ คือหลักสูตรอนามัยชุมชน  สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่ง
ประเทศไทยได้ดําเนินการจัดทํา มคอ.๑ ไว้ ซึ่ง รศ.วิทยา อยู่สุข ได้ส่งรายงาน มคอ.๑ ให้กับเลขานุการคณะเมื่อ
ไม่นานมานี้  จงึขอเสนอให้คณะกรรมประจาํคณะได้พิจารณารายงาน มคอ.๑ ซึ่งจะส่งให้ทางอีเมล์ และขอเสนอ
ให้ต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาทบทวนรายงาน มคอ.๑ ฉบับดังกล่าว โดยมีกรรมการประกอบด้วย หัวหน้า
ภาควิชา รองคณบดีเก่ียวข้องกับการศึกษา รศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ ประธานหลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี 
จากน้ันจะเชิญประชุมเพ่ือทบทวน มคอ.๑ เพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหลักสูตรของคณะ 
   ทั้งน้ีได้ทราบข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะ
ให้ตัด มคอ.๑ ในการออกแบบหลักสูตร เน่ืองจากหลายคณะแจ้งว่าเป็นเพราะการต้ัง มคอ.๑ ที่เป็นอดีตแล้วมา
กําหนดหลักสตูรในอนาคต แต่นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ จะเน้นด้านนวัตกรรม จึงทําให้
ทิศทางไม่เป็นแนวทางเดียวกัน  
                       (๔) แผน BCM (Business Continuity Management: BCM) 
                  ประธานฯ แจ้งว่า คณะ ได้เข้าร่วมการฝึกซอ้มตามแผนการบริหารจัดการความต่อเน่ือง 
(Business Continuity Plan: BCP) ของกลุ่มส่วนงานเครือข่ายพญาไท ๙ ส่วนงาน มีกองบัญชาการที่คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งพบว่าในปีน้ีคณะใช้เวลาในการ 
Call Tree ประมาณ ๒๕ นาที บทเรียนของคณะ คือ ยังขาดแผน BCP ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สาํหรับพันธ
กิจหลักของคณะ หากเกิดเหตุการณ์จราจลร้ายแรง การเคล่ือนย้ายตัวอย่างงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งต่อไป
คณะ จะต้องจัดลําดับความสําคัญของตัวอย่าง เช่น กรณีเกิดเหตุจราจลไฟฟ้าดับ การเคลื่อนย้ายตัวอย่าง
งานวิจัยจะนําไปฝากไว้ไว้ที่ใด จึงได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ดําเนินการต่อไป 
                 รองคณบดี แจ้งเพ่ิมเติมว่า ได้มอบหมายให้หวัหน้างานบริหารเคร่ืองมือกลาง รวมกลุ่มกับทีม
ทางการศึกษาและวิจัย ดําเนินการยกร่างแผน BCP เพ่ือพิจารณาและดําเนินการต่อไป 
                            (๕) การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัตงาน (PA) 
  ประธานฯ แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้ลงนาม การ
จัดทําข้อตกลงการปฏิบัตงาน (PA) กับทุกคณะ ซึ่งปีน้ีเกณฑไ์ด้ขยับสูงขึ้นมาก เน่ืองจากนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะจะพยายามทําข้อตกลงจากการพิจารณาต้นทุนของ
แต่ละภาควิชาว่ามีความเด่นด้านใด โดยเฉพาะงานตีพิมพ์ และงานนวัตกรรม 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 
 



 

 

๕

ระเบยีบวาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๘/๒๕๖๒  เม่ือวันศุกร์ที ่๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  เมื่อวันศุกร์ที ่๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีการ
แก้ไขดังน้ี 
 หน้าที่  ๔ บรรทัดที่  ๕  คําว่า “ปัญญ” แก้เป็น “ปัญญา” 
 หน้าที่  ๔ บรรทัดที่  ๖  คําว่า “นนักศึกษา” แก้เป็น “นักศึกษา” 
 หน้าที่  ๖ บรรทัดที่  ๕  ตัดขอ้ความ “ต้องชําระค่าอุปกรณ์พิเศษ (Equipment and facilities fee) 
เป็นจํานวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท โดยแบ่งชําระภาคการศึกษาละ ๑๒,๕๐๐ บาท ๒ ภาคการศึกษาต่อเน่ือง ใน
ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ ของช้ันปีที่ ๒” ออก 
 หน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๒๘ เติมคําว่า “บาท” หลังคําว่า “๒๗,๗๐๙,๔๙๑.๐๐” 
 หน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๓๐ เติมคําว่า “บาท” หลังคําว่า “๒๘,๔๗๓,๒๒๙.๗๒” 
 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องเพื่อพิจารณา    
 ๓.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พย.ม. สาขา 
วิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
   รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  มีความ
ประสงค์  ขอปรับปรุงประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) เพ่ือให้มีการกระจายภาระงานของอาจารย์ในภาควิชาได้อย่างเหมาะสม และสามารถ
บริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
     จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ อ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดไว้ว่า 
“หมวดที่ ๓ ขอ้ ๒๐ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (๒๐.๑) องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้อง
ได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า  
๓ คน โดยใหแ้ต่งต้ังคนหน่ึงเป็นประธานหลักสูตร และอีกคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ และ ๒) 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน อย่างน้อย ๑ คน เป็นที่ปรึกษา อาจมีอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ร่วมเป็นกรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีกรรมการบริหารหลกัสูตรแต่ละท่านอาจร่วมเป็น
กรรมการบริหารหลักสูตร ได้มากกว่า ๑ หลกัสูตร (๒๐.๒) ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตรโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงานเสนอรายช่ือผู้เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตาม
องค์ประกอบข้อ (๒๐.๑)” รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
    ที่ประชุมพิจารณารายช่ือคณะกรรมการฯ ตามท่ีเสนอแล้วมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป โดย
ให้ทบทวนความถูกต้องของการเขียน 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
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 ๓.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. สาขา 
วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (นานาชาติ) 
   รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีความ
ประสงค์ ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (นานาชาติ) ชุดใหม่ เน่ืองจากมีการเสนอแต่งต้ังประธานหลักสูตรคนใหม่ ตามมติของที่ประชุม
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒   
     เพ่ือให้การบริหารงานของหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(นานาชาติ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯอ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดไว้ว่า “หมวดที่ ๓ ข้อ ๒๐ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร (๒๐.๑) 
องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย     
๑) อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร จํานวนไมน้่อยกว่า ๓ คน โดยให้แต่งต้ังคนหน่ึงเป็นประธานหลักสูตร และอีก
คนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ และ ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน อย่างน้อย ๑ คน เป็นที่ปรึกษา 
อาจมีอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม กรรมการบริหาร
หลักสูตรแต่ละท่านอาจร่วมเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มากกว่า ๑ หลักสูตร (๒๐.๒) ใหห้ัวหน้าส่วนงาน
ต้นสังกัดของหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงานเสนอรายช่ือผู้เห็นสมควรเป็น  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามองค์ประกอบข้อ (๒๐.๑)” รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุมพิจารณารายช่ือคณะกรรมการฯ ตามท่ีเสนอแล้ว มีมติเห็นชอบ โดยเสนอให้หลักสูตร
พิจารณาจํานวนกรรมการที่มจีํานวนมาก อาจทําให้มีผลต่อการจัดประชุม และตรวจสอบความถูกต้อง รูปแบบ
การเขียนตัวย่อช่ือคณะกรรมการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป  
 

 ๓.๓  การเลือกสีรั้วศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการสาธารณสุข 
   รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม แจ้งว่า ตามท่ีคณะฯ ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินใน
การก่อสร้างรั้วศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการสาธารณสุข อําเภอสูงเนิน ซึ่งจะมีการทาสีรั้วทั้งในส่วนของผนัง เสา 
แนวเหล็ก และประตู รั้วด้านหน้า ซึ่งมีความยาวประมาณ ๖๐๐ เมตร  
               ในการน้ีจึงขอเสนอรูปแบบสรีั้วจํานวน ๓ แบบ ให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ทั้งน้ีแนวคิดในการ
ออกแบบสี  โดยออกแบบให้สอดคล้องกับสีประตูเมืองอําเภอสูงเนิน (สีอิฐคล้ํา) สีอาคารหลักของศูนย์วิจัยฯ     
(สีศิลาแลงอ่อน) สีคณะสาธารณสุขศาสตร ์(ส้มชมพู) สมีหาวิทยาลัย (นํ้าเงิน) โดยนําเสนอสีรั้ว ๓ แบบ 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ รูปแบบที่ ๒ และเสนอให้ทําโลโก้
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสีนํ้าเงินเพ่ิมเติม 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 



 

 

๗

 ๓.๔  การเสนอแก้ไขประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเปลี่ยน 
สถานภาพของข้าราชการ และลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ 
   รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ แจ้งว่า สบืเน่ืองจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือทําการประเมินข้าราชการ 
เพ่ือเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ทําการประเมิน 
โดยได้พิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล และประกาศของคณะฯ ดังน้ี 
                ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินข้าราชการและลูกจ้างเพ่ือเปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒  
                ๒. ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเปลี่ยนสถานภาพของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําเงินงบประมาณเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙  
                 จากการพิจารณารายละเอียดหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะฯ ดังกล่าว ส่งผลใหข้้าราชการท่ี
แสดงความประสงค์เปลี่ยนสถานภาพ ไม่ผ่านการประเมิน คณบดีจึงได้มอบหมายให้นิติกรของคณะ พิจารณา
รายละเอียดของประกาศคณะฯ และเสนอความเห็นเก่ียวกับประกาศคณะฯ ฉบับดังกล่าว นิติกรได้รายงานและ 
เสนอความเห็นว่า ประกาศคณะฯ มีรายละเอียดในบางประเด็นที่ยังไม่เหมาะสม จึงเห็นควรให้เสนอ
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาทบทวนประกาศคณะฯ   
ประเด็น ข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหิดล วา่ด้วยการ

ประเมินข้าราชการและลูกจ้างเพื่อเปล่ียน
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๑ 

ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินเปล่ียนสถานภาพของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําเงนิงบประมาณเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ 

๑. ระยะเวลา ย้อนหลัง ๓ ป ี ย้อนหลัง ๓ ป ี 
๒. เกณฑ์ ๑) โดยเฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์ดหีรอืสูงกว่า

มาตรฐาน 
๑) ไม่ต่ํากว่าดีมาก และ 
๒) ต้องมีผลงานทางวิชาการคุณภาพด ี

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  
                จึงขอเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแก้ไข ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจําเงินงบประมาณเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๕๙ ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินข้าราชการ
และลูกจ้างเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับที ่๒ พ.ศ.๒๕๕๒ 
   ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ด้วยหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะฯ ค่อนข้างสูงกว่าเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย จึงเสนอให้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพฯ  
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ทบทวนประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเปลี่ยนสถานภาพฯ และใหป้ระธานฯ แต่งต้ังคณะกรรมการฯ ในการดําเนินการ
ยกร่างประกาศคณะฯ และให้นําเสนอให้คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 



 

 

๘

 ๓.๕  การจัดสวัสดิการสุขภาพแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) ของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
   รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบ
ยืดหยุ่นด้านสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ช่ือส่วนงาน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 
               สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) เป็นการจัดสวัสดิการที่ให้พนักงานสามารถเลือกได้
ตามความต้องการ ซึ่งบุคลากรผู้ที่มสีิทธิตามประกาศฯ คือ  
      ๑. พนักงานมหาวิทยาลัยที่ใช้สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลรูปแบบที่ ๑ ซึ่งมีวงเงินค่า
รักษาพยาบาล ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี สามารถแสดงความประสงค์เลือกใช้สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้าน
สุขภาพได้จํานวน ๕,๐๐๐ บาทต่อปี และจะเหลือวงเงินสําหรับเป็นค่ารักษาพยาบาลอีก จํานวน ๑๙๕,๐๐๐ บาท
ต่อปี 
                   ๒. พนักงานมหาวิทยาลัยทีใ่ช้สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลรูปแบบที่ ๒  ซึ่งมีวงเงินค่า
รักษาพยาบาลไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี  สามารถแสดงความประสงค์เลือกใช้สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้าน
สุขภาพได้จํานวน ๕,๐๐๐ บาทต่อปี และจะเหลือวงเงินสําหรับเป็นค่ารักษาพยาบาลอีกจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
ต่อปี 
     ๓. พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับสถานภาพมาจากข้าราชการ สามารถแสดงความประสงค์
เลือกใช้สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพได้จํานวน ๕,๐๐๐ บาทต่อปี และมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน     
ดี ขึ้นไป 
      **การแสดงความประสงค์เลือกใช้สวัสดิการแบบยืดหยุ่นให้ทําระหว่างวันที่ ๑ กันยายน
ถึง ๑๕ ตุลาคมของทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะเริ่มให้แสดงความประสงค์เลือกใช้สวัสดิการน้ีได้ต้ังแต่
วันที่ ๑ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ (จะเปิดระบบออนไลน์ให้แสดงความประสงค์ต่อไป) โดยรายการท่ีสามารถนํามา
เบิกจากกองทุนสวัสดิการแบบยืดหยุ่นน้ี ต้องเป็นไปตามบัญชีแนบท้าย ๙ รายการ ตามประกาศฯ ซึง่หลักฐานที่
นํามาเบิกเงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่นน้ัน จะต้องมีใบเสร็จรับเงินที่แสดงช่ือพนักงานมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน  
                    และตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย    
(ช่ือส่วนงาน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดให้การจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ ให้ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของส่วนงาน (โดยวิธีการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลฯ)                 
                    จึงขอเสนอเรื่องการจัดสวัสดิการสุขภาพแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยเบิกจ่ายจากวงเงินค่ารักษาพยาบาลเงินรายได้คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ เพ่ือให้คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา (แนบรายช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ จากเงินรายได้คณะ/ หลักสูตร/ ภาควิชา) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 



 

 

๙

    นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งเพ่ิมเติมว่า พนักงานมหาวิทยาลัยประจําส่วนงาน จะมีเงินสวัสดิการ 
๒๐,๐๐๐ บาท/ ปี  คณะต้องเตรียมเงิน จํานวน ๕,๐๐๐ บาท จากวงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ไว้สําหรับเงิน
สวัสดิการแบบยืดหยุ่น  
    รองคณบดีฝ่ายการคลังฯ แจง้เพ่ิมเติมว่า ข้อดีของเงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่น คือ สร้างสุขภาพ
และสร้างความผูกพัน ผูท้ี่สมัครใจเข้าโครงการจะต้องประเมินตนเอง ถ้าป่วยบ่อยเร้ือรัง จะเบิกค่ารักษาได้ 
๑๕,๐๐๐ บาท เพราะถูกตัด ๕,๐๐๐ บาท เข้าโครงการเงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่น ส่วนผู้ที่สุขภาพดี อายุน้อย 
คิดว่าสามารถใช้ ๕,๐๐๐ บาทได้แน่นอน สว่น ๑๕,๐๐๐ บาทเก็บไว้เป็นเงินฉุกเฉิน  
    ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จัดสวัสดิการสุขภาพแบบยืดหยุ่น (Flexible 
Benefit) ของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยพนักงานส่วนงานที่จ้างจากเงินรายได้หลักสูตร 
ทางหลักสูตรต้องเตรียมงบประมาณในส่วนน้ีไว้ด้วย 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

                   ๓.๖  การเสนอช่ือผู้แทนเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการสรรหา หวัหน้าภาควิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ 
   รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ แจ้งว่า ด้วย ผศ. ขวัญเมือง แก้วดําเกิง หัวหน้าภาควิชา      
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ แสดงความประสงค์ขอลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา ต้ังแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป คณะฯ จึงต้องดําเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคนใหม่แทนหัวหน้าภาควิชาเดิมที่
พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ตามความในข้อ ๑๒ วรรคแรกและวรรคท้ายของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการสรรหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๔ และตามความ ในข้อ ๗ ของข้อบังคับดังกล่าว กําหนดให้มี
คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา ประกอบด้วย 
  (๑)  คณบดี 
  (๒)  ผูแ้ทนหัวหน้าภาควิชา  จํานวน  ๑  คน 
  (๓)  ผูแ้ทนกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา  จํานวน  ๑  คน 
  (๔)  ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาที่ที่ประชุมภาควิชาเสนอแต่งต้ัง จํานวน  ๑  คน 
  (๕)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  จํานวน  ๑  คน  
   ดังน้ัน เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมฯ ได้ดําเนินการสรรหาผู้แทนหัวหน้าภาควิชา และผูแ้ทนกรรมการประจําคณะ
ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการเสนอช่ือด้วยวิธีลับ ซึ่งที่ประชุมได้ดําเนินการเสนอช่ือผู้แทนกรรมการประจํา
คณะเพ่ือเป็นคณะกรรมการสรรหาด้วยวิธีลับ แล้วมมีติเสนอช่ือ 

๑. รศ. อาภาพร  เผ่าวัฒนา   เป็นผู้แทนหัวหน้าภาควิชา 
๒. รศ. เนาวรัตน์  เจริญค้า   เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือ ผู้แทน ทัง้ ๒ ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการเสนอชื่อผู้แทนท้ัง ๒ ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 
 



 

 

๑๐ 

 ๓.๗  (ร่าง) แนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 
ระยะเวลาการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร ์พ.ศ….. 
   รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ ได้เสนอ (ร่าง) แนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง ระยะเวลาการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานส่วนงาน 
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร ์พ.ศ…..โดยได้กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง ระยะเวลาการจ้าง ของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. .... ดังน้ี (รายละเอียดเอกสารแนบ) โดยสรุปประเด็นสําคัญดังน้ี 

๑.  หลกัเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงาน 
            (๑) การต่อสัญญาจ้างทุกคร้ังต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉล่ียในครั้งน้ันๆ ในระดับ.... 
            (๒) ต้องมีภาระงานและผลงานตามที่ได้ทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) กับผูบั้งคับบัญชาระดับต้น 

๒. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
            (๑) ให้คณบดีแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน โดยความเห็นชอบของที่ประชุมภาควิชา/หน่วยงาน 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน โดยคณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมายเป็นประธาน และทํา
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จก่อนครบระยะเวลาสัญญาจ้าง 
            (๒) ใหผู้้เสนอขอต่อสัญญาจ้างย่ืนคําขอต่อสัญญาจ้าง ตามแบบที่คณะฯ กําหนด ย่ืนต่องานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สํานักงานคณบดี ก่อนครบระยะเวลาสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 

๓. ระยะเวลาของสัญญาจ้าง 
สัญญาจ้างระยะที ่ พนักงานเงินอดุหนุน พนักงานส่วนงาน (คณะ) 

๑ ไม่น้อยกว่า ๑  ปี  แต่ไม่เกิน ๒ ป ี ไม่น้อยกว่า ๑  ปี  แต่ไม่เกิน ๒ ปี 
๒ ๒ – ๓   ป ี ๒ - ๓ ปี 
๓ ๓ - ๕  ปี ๓ - ๕  ปี 
๔ ๕ - ๑๐ ปี และในระหว่างสัญญาจ้าง 

ให้มีการประเมินทุก  ๕ ปี 
๕ - ๑๐ ปี และในระหว่างสัญญาจ้างให้มี

การประเมินทกุ  ๕ ปี 
๕  เป็นต้นไป ต่อสัญญาจ้างตอ้งไม่เกินระยะเวลาที่พนักงานมี

อายุครบ ๖๐ ปี หรือ ๖๕ ปี แล้วแต่กรณ ี
ต่อสัญญาจ้างตอ้งไม่เกินระยะเวลาที่

พนักงานมอีายคุรบ ๖๐ ปี 
 

           ทั้งน้ี ตามความในข้อ ๑๖ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งต้ัง และการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖  
ได้ระบุข้อความไว้ดังน้ี 
         ข้อ ๑๖  กําหนดระยะเวลาการจ้างไว้ในสัญญาดังน้ี 
                (๑) สญัญาระยะแรกให้กําหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปีแต่ไม่เกินสองปี โดยกําหนดวันสิ้นสุด
สัญญาเป็นวันที่ ๓๐ กันยายน 



 

 

๑๑ 

                พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ ลูกจ้าง ให้กําหนดระยะเวลาการจ้าง
ในสัญญาแรกไม่น้อยกว่าสามปี ยกเว้นกรณีจะครบเกษียณอายุงานก่อน โดยกําหนดวันสิ้นสุดสญัญาเป็นวันที่ 
๓๐ กันยายน 
                (๒) สญัญาระยะที่สองให้มีกําหนดระยะเวลาการจ้างได้ ๒ ประเภท คือ 
                   (ก)  สัญญาทีม่ีระยะเวลาการจ้างจนถึงวันครบเกษียณอายุงาน ให้กําหนดวันสิ้นสุดสัญญาเป็น
วันที่  ๓๐ กันยายนของปีที่เกษียณอายุงาน 
                   (ข) สัญญาทีม่ีกําหนดระยะเวลาให้กําหนดวันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่ครบ
กําหนดระยะเวลาตามสัญญา 
                  การกําหนดระยะเวลาของสัญญาระยะที่สอง ตามข้อ (๒) (ข) ให้เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง
หัวหน้าส่วนงานกับพนักงานมหาวิทยาลัย 
           ถ้ากรณีคณะกรรมการประจาํคณะฯ มีมติเห็นชอบให้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง ระยะเวลาการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานส่วนงาน  
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร ์พ.ศ.... แล้วเห็นควรเสนอให้กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณา (ร่าง) 
แนวทางหลักเกณฑ์ฯ ว่ามีความขัดแย้งกับประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลหรือไม่อย่างไร แล้วจึงจะดําเนินการต่อไป 
  ประธานฯ แจ้งว่า เพ่ือให้มีแนวทางท่ีชัดเจน มีระบบการประเมินที่เหมือนกันทุกภาควิชาและมี
ขอบเขตตามระเบียบมหาวิทยาลัย การประเมินเพ่ือต่อสัญญาควรมีกรรมการระดับภาควิชา และเมื่อภาควิชา
เสนอมายังคณะแล้ว จะต้ังคณะกรรมการพิจารณาเพ่ิม เพ่ือให้เกิดความเสนอภาค และยุติธรรม และสร้างความ
ผูกพัน  
  ประธานฯ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยจะสร้างแรงจูงใจให้กับผูท้ี่ได้ตําแหน่ง ศาสตราจารย์ เช่น เงิน
ประจําตําแหน่ง ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับผูท้ี่ทาํตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ๆ   

ผศ. ทวี สายวิชัย แจ้งว่า จากการเข้าอบรมหลักสูตรผู้บรหิารฯ ในเนื้อหาการอบรมระบุว่า
ความสุขในการทํางานขึ้นอยู่กับระยะเวลาของสัญญาจ้าง 

อ. กิติพงษ์ หาญเจริญ แจ้งว่า ระยะเวลาในการจ้างมีผลต่อการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพราะ
จะอนุมัติตามสัญญาจ้าง 

รศ. จีรนันท ์แกล้วกล้า แจ้งว่า ตามท่ีได้เป็นประธานสภาอาจารย์ของคณะ ได้รับเรื่องร้องเรียน
จํานวนมากเร่ืองการต่อสัญญาจ้างที่ไม่เป็นธรรม 
  รศ.สราวุธ เทพานนท์ แจ้งว่า การกําหนดระยะเวลาจ้างช่วยสร้างแรงจูงใจ 
  นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งว่า คณะกรรมการประเมินเพ่ือต่อสัญญา ถ้าคณะยกร่างหลักเกณฑ์
แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวม ทําให้ภาควิชาและหน่วยงานมีแนวทางมากขึ้น ส่วนพนักงานที่บรรจุหลัง
ปี ๒๕๕๗ ถ้าจะได้เงินชดเชย จะต้องมีการต่อสัญญาจ้างจนครบอายุ ๖๐ ปี ซึ่งต้องมีผลการประเมินระดับดี
ต่อเน่ือง 
  ประธานฯ เสนอว่า ควรกําหนดระยะเวลาการจ้างต่อแต่ละคร้ังมากที่สดุ ไม่เกิน ๑๐ ปี และไม่
น้อยกว่า ๑ ปี  โดยมีคณะกรรมการประเมิน ระดับภาควิชา และคณะกรรมการระดับคณะ เพ่ือประเมินรายปี



 

 

๑๒

และประเมินเพ่ือต่อสัญญา จึงเสนอให้มีการดําเนินการยกร่างประกาศคณะฯ  เพ่ือเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณาต่อไป 
  ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเรื่องการกําหนดระยะเวลาการจ้างต่อ แล้วมีมติเห็นชอบกําหนด
ระยะเวลาการจ้างต่อแต่ละคร้ัง ไม่เกิน ๑๐ ปี และไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีมติเห็นชอบให้ประธานฯ แต่งต้ัง
คณะกรรมการยกร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการต่อเวลาราชการของข้าราชการและต่อเวลา
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่อไป 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป ทั้งนี้ รศ.จีรนันท์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
ขอยืนมติไม่เหน็ชอบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๔.๑  COSHEM 
      รองคณบดี แจ้งสรุปความคืบหน้าในการดําเนินการ “โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ปลอดภัย” ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 

  ๑) โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและหลงัคาคลุมทางเช่ือมระหว่างอาคาร ๑, ๒ และ ๖ ของคณะ 
เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในคณะ เน่ืองจากคณะกรรมการประจําคณะบางท่านได้ขอให้ทบทวน
แบบก่อสร้างเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ท่านคณบดีรับฟังและให้ความสําคัญต่อเรื่องน้ีมาก ดังน้ันวันที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ จึงเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านและผู้รับจ้างมาปรึกษาหารือที่บริเวณหน้างานก่อสร้างต้ังแต่
เวลา ๘.๓๐ น. หลังจากน้ันเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้เชิญ ผศ.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ จากคณะวิศกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และเชิญสถาปนิก นายธรน์เทพ รัตนากร มาพิจารณาให้ความคิดเห็น โดยคณบดีให้
ความสําคัญเรือ่งโครงสร้างความแข็งแรงทีถู่กต้องทางวิชาการและสวยงามถูกใจประชาคมด้วย และสั่งให้ผู้รับจ้าง
หยุดงานเป็นการช่ัวคราวต้ังแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ สําหรับความคืบหน้าล่าสุด ทา่นคณบดีจึงได้เชิญ 
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทุกท่านและประชาคมมาร่วมรับฟังแบบที่สถาปนิก นายธรน์เทพ รัตนากร ได้ร่างมา
ให้เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. ผลสรุปว่า พอใจในแบบที่ปรับเปลี่ยนในส่วนของบริเวณช่อง
ทางเดินลงบันไดจากอาคาร ๑ ที่ยกแนวหลงัคาให้โค้งสูงขึ้นใส่หลังคาใส แต่ขอเพ่ิมเติมโดยขอให้สถาปนิกปรับแก้
หลังคาด้านทางออกอาคาร ๖ จากเดิม เพ่ือให้ดูโปร่งขึ้น ซึ่งสถาปนิกรับไปปรับตามข้อจํากัดของพ้ืนที่และจะรีบ
ส่งกลับมาที่ท่านคณบดี ดังน้ัน ตามสัญญาโครงการเดิมจะสิ้นสุดวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒  จึงมีความ
จําเป็นต้องขยายระยะเวลาดําเนินการออกไป 

๒)  คณะเริ่มมาตรการความปลอดภัยเรื่องการเข้าออกอาคารสาธาณสุขวิศิษฏ์ บริเวณประตู  
ช้ัน ๑ และประตู ช้ัน B1 ขึ้นจากลานจอดรถยนต์ โดยใช้ key card ทั้งสองประตู ต้ังแต่วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน 
๒๕๖๒  

   -  สําหรับประตูช้ัน ๑ จะมรีปภ. อํานวยความสะดวกเปิดให้อาจารย์ บุคลากรที่ต้องการเข้า
อาคารท่ีลืม key card และเปิดให้นักศึกษาที่แขวนป้ายห้อยคอ  

    -  สําหรับผูท้ี่มาติดต่อต้องแลกบัตรที่ รปภ.  



 

 

๑๓

    -  สําหรับการจัดอบรมหรือการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมากขอให้เจ้าของงาน print 
รายช่ือและเลขทะเบียนรถยนต์ แจ้งไว้ที่ รปภ.เพ่ืออํานวยความสะดวก  

ส่วนประตู B1 ขึ้นจากลานจอดรถยนต์ คณะได้เตรียม key card คนละ ๑ ใบ แจกให้เฉพาะ
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่นํารถยนต์ส่วนตัวมาจอดเป็นประจําที่ลานจอดรถของอาคาร ๑ เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยและสะดวกเข้าออกอาคาร  
  ๓)  คณบดีได้ประกาศในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ งานมุทิตาจิต ขอให้บุคลากรและนักศึกษา
ของคณะฯ ช่วยกันรณรงค์เก็บแก้วกาแฟพลาสติกที่ด่ืมหมดแล้ว ขอให้ล้างนํ้าเพ่ือนํากลับมาใช้ใหมใ่นงานประชุม 
APACPH โดยขอให้คณะกรรมการประจําคณะฯ ช่วยกันรณรงค์เพ่ือขับเคลื่อน ซึ่งภายหลังงานวันมหิดล งาน
กายภาพฯ จะจัดเตรียมหาภาชนะมาวางไว้ตามบริเวณอาคารเพ่ือรวบรวมแก้วพลาสติกต่อไป 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๔.๒  การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ 
  รองคณบดีฝ่ายการคลังฯ แจ้งว่าการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะดําเนินการส่งแบบสํารวจความต้องการ จํานวน
นักศึกษา และจํานวนอาจารย์ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดการฝึกใหส้อดคล้องกับความจําเป็นและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

  ๔.๓  การประชุมวิชาการนานาชาติ 51st APACPH Conference 2019 
  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ แจ้งความก้าวหน้า รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม   
โดยสรุปดังน้ี 

๑) การระดมทุนสนับสนุน จากหน่วยงานต่างๆ รวมท้ังสิ้น ๒,๙๘๕,๖๐๐ บาท 
๒) ได้ประชุมวางแผนในการจัดสถานที่ เช่น การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แผนการรับ - ส่ง 

การเดินทาง การจัดเลี้ยงต้อนรับ ในการประชุม General Assembly และการประชุม Executive council  
๓) เตรียมจดหมายเชิญคณบดีของสถาบันสมาชิกจะได้รับเชิญโดย APACPH Secretariat 
๔) เตรียมระบบลงทะเบียน ห้องและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในห้องประชุม 
๕) ประสานงานวิทยากร ผู้ประสานงาน ประสานงานด้าน logistics 
๖) อยู่ระหว่างการคัดเลือกผลงาน ประสานการยืนยันช้ินงาน และกําหนดวันการนําเสนอ 

ผู้เข้าร่วมประชุม การจัดห้องนําเสนอผลงาน  
๗) การจัดงานเลี้ยง ออกแบบการจัดงาน โดยรองคณบดีฝ่ายการคลังฯ  ประสานดนตรีจาก

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เตรียมจัดโต๊ะ VIP และประสานพิธีกร 
๘) พิธีเปิด ออกแบบโดย คุณธรณ์เทพ รัตนากร Theme “Sound of Siam” โดยมี อาร์ม 

กรกันต์ เป็นนักแสดงในพิธีเปิด เริ่มด้วยรํามวยไทยร่วมสมัย เด่ียวระนาดเอก เพลงกาพย์เห่เรือ 



 

 

๑๔

๙) พิธีปิด  มีการแสดงจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และการแสดงเจ้าภาพการประชุม 52nd 
APACPH Conference จาก Air Langga University 

๑๐) นักศึกษาอาสาสมัครจาก MUIC และคณะ การเดินทางสําหรับบุคลากรและอาสาสมัคร 
๑๑) ประสานพ้ืนที่จัดนิทรรศการ ออกแบบ Theme SDGs 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๔.๔  ผลการพิจารณาการประเมินข้าราชการและลูกจ้างเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ของนางขวัญพัฒน์ พรบุญบานเย็น ประจําปี ๒๕๖๒ 
                   รองคณบดีฝา่ยทรัพยากรบุคคลฯ แจ้งว่า ตาม คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ ๓๐๖/๒๕๖๒ 
โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาประเมินข้าราชการและลูกจ้างเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยประจําปี ๒๕๖๒ ของนางขวัญพัฒน์ พรบุญบานเย็น  
                    คณะกรรมการฯได้ดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติ ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของนางขวัญพัฒน์ 
พรบุญบานเย็น แล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นว่า คุณสมบัติและผลการประเมินปฏิบัติงานยังไม่เป็นไป
ตามประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้เสนอให้นางขวัญพัฒน์ พรบุญบานเย็น 
ดําเนินการย่ืนขอเปลี่ยนสถานภาพในปีถัดไป 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๕   เรื่องอ่ืนๆ  
 ๕.๑  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากคณบดี 
   ไม่ม ี
 

 ๕.๒  เรื่องแจง้จากรองคณบดี 
๕.๑.๑  ลิฟต์ประจําอาคาร ๓ และ ๔ ชํารุดใช้งานไม่ได้ คณะฯ ได้ดําเนินการดังน้ี   

   - มาตรการในเบ้ืองต้นได้ขอให้นายฉัตรชัย ยกย่อง ทําป้ายประกาศเตือนติดไว้หน้าลิฟต์อาคาร 
๔ ที่เหลือใช้งานได้จํานวน ๑ ตัว อายุงาน ๒๖ ปี โดยขอให้บุคลากรที่ใช้ทัง้บุคลากรอาคาร ๓ และ ๔ ระมัดระวัง
การใช้งานเน่ืองจากลิฟต์เก่า ขอให้นักศึกษาเดินขึ้น – ลงแทนลิฟต์  
   - การซ่อมลิฟต์ เพ่ือให้กลับมาใช้งานตามปกติต้องรอดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะฯ
ได้แจ้งบริษัท ฮิตาชิฯ เข้ามาประเมินลิฟต์อาคาร ๓ และบริษัท โคเน่ฯ เข้ามาประเมินลิฟต์อาคาร ๔ บริษัทเสนอ
ราคาในการเปลี่ยนอะไหล่ ลฟิต์อาคาร ๓ ราคา ๔๓๘,๑๖๕ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันหน่ึงร้อยหกสิบห้าบาท
ถ้วน) และลิฟต์อาคาร ๔ ราคา ๑๗๘,๑๕๕ บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหน่ึงร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)  



 

 

๑๕

  ๕.๑.๒  ความก้าวหน้าการปรับปรุงเมนไฟฟ้าและติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า อาคาร ๒, ๓, ๔, ๖ ผู้รับจ้างได้
ดําเนินการแก้ไขงานตามที่หัวหน้าภาควิชาแจ้งมาคาดว่าน่าจะใกล้เสร็จสิน้ ในส่วนที่ยังไม่เรียบร้อย ขอให้
ภาควิชาแจ้งกลับมายังรองคณบดีโดยด่วน 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๕.๓  เรื่องแจง้จากรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร 
          ๕.๓.๑ รายงานความก้าวหน้าแผนและผลการใช้จ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

     ก.  รายงานผลการใช้จ่ายเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒) 

    คณะได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒  หลังมีการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
วงเงินทั้งสิ้น ๓๒๖,๑๖๙,๓๔๗.๓๐ บาท ซึ่งมีผลการใช้จ่ายเงินจริงต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๓ กันยายน 
๒๕๖๒ จํานวน ๓๐๒,๑๑๒,๓๙๘.๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๒ วงเงินงบประมาณคงเหลือสําหรับการใช้จ่าย 
(๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จํานวน ๒๔,๔๓๓,๙๓๙.๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๘  

   -  เงินงบประมาณแผ่นดิน ใช้จ่ายจริง ๑๘๗,๗๐๗,๕๐๕.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๐     
        คงเหลือเงิน ๑๑,๑๓๑,๙๑๔.๔๔ บาท ร้อยละ ๕.๖๐ 
    -  เงินงบประมาณรายได้ส่วนงาน ใช้จ่ายจริง ๑๑๔,๔๐๔,๘๙๒.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๘    
        คงเหลือเงิน ๑๓,๓๐๒,๐๒๔.๙๓ บาท ร้อยละ ๑๐.๔๒  
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

   ข.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต (แบบรายงาน สงป.๓๐๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประจําเดือสิงหาคม ๒๕๖๒   รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

   ค.  การติดตามคําขอต้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ
แผนความต้องการงบประมาณล่วงหน้า ๔ ปี กําหนดให้สง่กลับงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ ภายในวันที่ 
๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ขอให้ผูท้ี่เก่ียวข้องเร่งดําเนินการ หากไม่ประสงค์จะเสนอแผนความต้องการคําขอต้ัง
งบประมาณฯ ดังกล่าวขอให้แจ้งกลับงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพเพ่ือทราบต่อไป 

   ๕.๓.๒  การเตรียมจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา (Performance Agreement) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเตรียมรายงานผลดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัด ตามจ้อตกลงการปฏิบัติงานระดับ
ภาควิชา (PA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

ก. การติดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา (Performance Agreement) คณะฯ มี
กําหนดการเย่ียมชมภาควิชา (PA Visit) ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒, วันที่ ๔ และ ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

   ข.  การเตรียมรายงานผลการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของ
ส่วนงานและระดับภาควิชา (PA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 



 

 

๑๖ 

     ๕.๓.๓  รายงานความก้าวหน้างานประกันคุณภาพ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๕.๑๕ น. ณ ห้องประชุมช้ัน ๔ อาคารเทพนม เมืองแมน รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม 

  ๕.๓.๔  การเตรียมรายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ 
เดือน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

  ๕.๓.๕  การเตรียมรายงานการดําเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงาน (การ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ตรวจสอบใน www.ph.mahidol.ac.th/oit/ เพ่ือให้การดําเนินงานรายงานผลฯ รอบ ๑๒ เดือน มีข้อมูล
เชิงประจักษ์ครบถ้วนย่ิงขึ้น จึงขอให้ผู้รับผดิชอบตัวช้ีวัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่ยังมีข้อมลูไม่ครบ หรือเพ่ิมเติม
ข้อมูล เมื่อดําเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือนําไฟล์ข้อมูลสง่ที่ งาน IT เพ่ือ Upload ข้อมูลเข้า
ระบบ OIT เพ่ือให้ทันต่อการรายงานผลรอบ ๑๒ เดือน ประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อไป รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม  

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

๕.๔  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยคุณภาพการศึกษา 
   ๕.๔.๑  เรื่องแจ้งจากบัณฑิตวิทยาลัย 

๑) รายงานจํานวนนักศึกษาที่ยังไม่มีผลสอบผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 
  บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทําสรปุรายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ที่ยังไม่มีประวัติการสอบผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับสําเรจ็การศึกษา ตามเกณฑ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย (สรุปข้อมูล ณ วันที ่๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒) รวมทั้งสิ้น ๓๘๙ ราย 

- ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน    ๒๔ ราย 
- ปริญญาโท (หลักสูตรไทย)     จํานวน  ๓๓๔ ราย 
- ปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ)   จํานวน   ๓๑ ราย 

    ๒)  ประกาศรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับรางวัลผลการศึกษาดีเย่ียม “Dean's List”   
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตรท์ี่ได้รับรางวัล จํานวน ๓ คน คือ  

 

No Student Name Program GPA 

๑. Mr.Kampanach  Samruamchit  
๕๘๓๗๔๑๗ PHCN/M  

Master of Nursing Science Program in 
Community Nurse Practitioner  

๔.๐๐ 

๒. Miss Ratchada  Jantraporn 
๕๘๓๖๒๕๗ PHCN/M  

Master of Nursing Science Program in 
Community Nurse Practitioner 

๔.๐๐ 

๓. Miss Chontida  Ladee 
๕๙๓๗๑๑๔  PHCN/M 

Master of Nursing Science Program in 
Community Nurse Practitioner 

๔.๐๐ 

 



 

 

๑๗

     ๓)  นักศึกษาทดลองเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ต้องดําเนินการให้มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่าของการรับเข้าศึกษา ภายในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

      บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งให้หลกัสูตรช่วยตรวจสอบและติดตามผลคะแนนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา  ซึ่งในหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ทีม่ีผลคะแนนไมผ่่านเกณฑ์ขั้นตํ่าของการรับเข้าศึกษา      
มีจํานวน ๑๔ คน จาก ๘ หลกัสูตร ที่ต้องมผีลคะแนนผ่านเกณฑ์ ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  

  ๔) การเสนอรายช่ือเพ่ือพิจารณารับทุน 2019 Mahidol Postgraduate Scholarship    
(รอบที่ ๔) สําหรับภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทําโครงการทุน 2019 Mahidol Postgraduate 
Scholarship เพ่ือเป็นทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒   
ขอให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เสนอรายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาเพ่ือพิจารณารับทุนดังกล่าว ภายในวันที่ ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยให้สาํเนาเอกสารไปยังนางสาวศศิธร บูรณ์เจรญิ งานบริหารการศึกษาฯ ภายใน
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  

   ๕) การตรวจสอบรายวิชาหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่มีนักศกึษาลงทะเบียนเรียนย้อนหลัง 
๕ ปี   
    บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบข้อมูลรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษาในฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย
แล้วพบว่ามีรายวิชาของคณะสาธารณสุขศาสตร์  ที่อยู่ในฐานข้อมูลแต่ไมม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนย้อนหลัง  
๕ ปีขึ้นไป จํานวน ๖๘ รายวิชา งานบริหารการศึกษาฯ ได้ดําเนินการจัดทําหนังสือถึงภาควิชาและหลักสูตร 
เพ่ือให้ตรวจสอบรายวิชาดังกล่าวว่าต้องการแจ้งปิดรายวิชาดังกล่าวหรือไม่  และแจง้ผลการพิจารณามายังงาน
บริหารการศึกษาฯ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  เพ่ือแจ้งไปยังบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป  
            ๖)  หลักสูตรทีม่ีนักศึกษาเข้าศึกษาเฉล่ียไม่เกิน ๓ คน ย้อนหลัง ๓ ปี และ ๕ ปี 

 บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบข้อมูลรายหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
พบว่ามีหลักสูตรที่มีนักศึกษาเข้าศึกษาเฉล่ียไม่เกิน ๓ คน ย้อนหลัง ๓ และ ๕ ปี จํานวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร 
ปร.ด. สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (นานาชาติ) และ วท.ม. สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ  (นานาชาติ) 

     ๕.๔.๒  การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
(CHE Curriculum Online: CHECO)     

        หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ได้บันทึกข้อมลูหลักสูตรในระบบ CHECO แล้วเสร็จ
จํานวน ๑๖ หลักสูตร จาก ๒๐ หลักสูตร คดิเป็นร้อยละ ๘๐ และอยู่ในระหว่างการดําเนินการ ๔ หลกัสูตร 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
       ๕.๔.๓   งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ได้จัดทําปฏิทินการดําเนินงานปรับปรุง
หลักสูตรตามวงรอบ ๕ ปี ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยแบ่งเป็น ๓ กลุม่ ตามปีการศึกษาที่ครบวงรอบการ
ปรับปรุง คือ กลุ่มที่ ๑ ครบวงรอบในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มี ๙ หลักสูตร กลุ่มที ่๒ ครบวงรอบในปีการศึกษา 
๒๕๖๕ มี ๑๐ หลักสูตร (เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร) และกลุ่มที ่๓ ครบวงรอบในปีการศึกษา 



 

 

๑๘

๒๕๖๖ มี ๑ หลักสูตร โดยบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จในปีที่ ๔ ของการใช้เล่ม
หลักสูตรปัจจบัุน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
   ๕.๔.๔  การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน 
ประจําปี ๒๕๖๒ 
   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) จะได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน จากผู้ตรวจประเมินของสํานักงาน
เลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network)  ในวันที่ ๑๕-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่ง
คณะจะต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เก่ียวข้องในกระบวนการต่างๆ ได้แก่ ผู้บรหิารของคณะ ประธาน
หลักสูตร/ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และ
บุคลากรสายสนับสนุนที่เก่ียวข้อง ตลอดจนจัดเตรียมสถานที่สําหรับการตรวจประเมินและอาหารรับรอง 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

๕.๕  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

  ๕.๖  เรือ่งแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม 
๕.๖.๑ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอทุนด้านการวิจัย ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๒  โดยสามารถย่ืนข้อเสนอผ่านทางระบบ NRMS: https://www.nrms.go.th  และดูรายละเอียดแต่ละ
ประเภททุนผ่านทางเวบไซต์ https://nrms.go.th/NewsEventTop.aspx  รายละเอียดทุนที่เปิดรับข้อเสนอ ได้แก่ 

  (๑) ทุนวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสําคัญของประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) เพ่ิม 
๓ กลุ่มเรื่อง โดยแบ่งเป็นประเด็น การพัฒนาเศรษฐกิจ ๒ กลุ่มเรื่อง ได้แก่ กลุ่มเรื่องพลังงานสีเขียว และกลุ่มเรื่อง
การคมนาคมขนส่งระบบราง และประเด็น การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ๑ กลุ่มเรื่อง ได้แก่ กลุ่มเรื่อง
กําลังคนในศตวรรษที่ ๒๑ 
   (๒) ทุนวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสําคัญของประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓) เพ่ิม 
๒ กลุ่มเรื่อง เป็นประเด็นด้าน การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหิน
และศึกษาวัสดุทดแทน และกลุ่มเรื่องภัยพิบัติ 
   (๓) ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ : ประเด็น
ท้าทาย ด้านสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   (๔) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (KM) 
   (๕) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ - ลูกไก่) 

หมายเหตุ: 
(๑) ผู้ประสงคย่ื์นข้อเสนอ กรณุาจัดส่งหนังสอืพร้อมเอกสารแจ้งความประสงค์ยืนยันการส่งข้อเสนอเพ่ือ

ขอรับทนุ  ผ่านหัวหน้าภาควิชา ถึงรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  เพ่ืองานวิจัย



 

 

๑๙

และวิชาการดําเนินการ และประสานงานไปยังกองบริหารงานวิจัยในการยืนยันการส่งข้อเสนอผ่านระบบ NRMS  
โดยกรณุาส่งไฟล์ตารางแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอ มาที ่e-mail: krittiya.tra@mahidol.edu 

(๒) ขอความอนุเคราะห์ ระบุค่าธรรมเนียมสถาบัน ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณ
โครงการ (ไม่รวมค่าครุภัณฑ์) 

๕.๖.๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งข้อเสนอแผนงานเพ่ือขอต้ังงบประมาณอุดหนุนการวิจัย ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๔  รวมจํานวน ๑๙ แผนงาน  จําแนกเป็น  
      (๑) แผนงานเสนอใหม่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จํานวน ๑๓ แผนงาน 
      (๒) แผนงานต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมาและเสนอขอต่อเน่ือง จํานวน ๖ แผนงาน 

๕.๖.๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งขอ้เสนอแผนงาน/ โครงการวิจัยที่เสนอขอทุนวิจัยและนวัตกรรม
ในประเด็นสําคญัของประเทศ (ครั้งที่ ๑) จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวม
จํานวน ๑๓ ขอ้เสนอ จาํแนกเป็น 
      (๑) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ (รวมเสนอขอ ๐ ข้อเสนอ)   
      (๒) ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม  (รวมเสนอขอ ๑๓ ข้อเสนอ) 
   - กลุ่มเรื่อง จิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย ๑ โครงการ (๑ ข้อเสนอ) 

- กลุ่มเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ ๑ แผนงาน และ ๑ โครงการ (๒ 
ข้อเสนอ) 

- กลุ่มเรื่อง การแพทย์และสาธารณสุข ๑ แผนงาน และ ๗ โครงการ (๘ ข้อเสนอ) 
- กลุ่มเรื่อง สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ ๑ แผนงาน  และ 
๑ โครงการ (๒ ข้อเสนอ) 

๕.๖.๔ สรุปการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒  

    (๑) การพิจารณารับรองจํานวนเงินในกองทุนพัฒนาการวิจัย  
ที่ประชุมรับรองรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาการวิจัย ต้ังแต่ปีงบประมาณ 

๒๕๕๘-๒๕๖๒ เป็นเงินจํานวน ๖๒๙,๖๒๙.๘๘ บาท  
    (๒) การพิจารณาต้ังกรอบวงเงิน เพ่ือการพัฒนาการวิจัยตามวัตถุประสงค์กองทุนพัฒนาการ

วิจัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีข้อสรุปในที่ประชุม ให้ต้ังกรอบวงเงินเพ่ือการพัฒนาวิจัย ๓ เรื่อง ได้แก่ 
๑. การสร้างสรรค์งานวิจัยใหม่ (New Research Creativity) เพ่ืออุดหนุนการจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนางานวิจัยใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยในปีน้ันๆ โดยให้เป็น Seed Money ทํากิจกรรม
ที่ทําให้สามารถเขียนโครงร่างวิจัยขนาดใหญ่ได้ จํานวน ๔ ทุนๆ ละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท วงเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ 
บาท 

๒. การเจรจาธุรกิจวิจัย (Research Business) เพ่ืออุดหนุนกิจกรรมเจรจาธรุกิจด้าน
การวิจัยกับเครือข่ายต่างประเทศ โดยให้ผู้ขอรับการสนับสนุน มานําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการก่อนพิจารณา
อนุมัติ โดยจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินกรอบวงเงินที่กําหนด และไม่ให้การสนับสนุนซ้ํา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา



 

 

๒๐

ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และหวัหน้าภาควิชา ของผู้ขอรับการ
สนับสนุนจํานวน ๒ ทุนๆ ละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท วงเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท 

๓. (Laboratory Emergency Support) เพ่ืออุดหนุนการพัฒนาการวิจัยที่ต้องการ
สนับสนุนที่จําเป็นเร่งด่วนทางด้านห้องปฏิบัติการ และไม่สามารถใช้งบประมาณอ่ืนได้หรือได้ทัน ได้แก่ วัสดุ
อุปกรณ์ นํ้ายาและสารเคมี ซอฟต์แวร์ เป็นต้น วงเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท 

๕.๖.๕ งานบริหารเคร่ืองมือกลาง ได้เสนอขอต้ังงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือปรับปรุงห้องโถงกลางช้ัน ๖, ๗ และ ๘ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ เป็นห้องลักษณะ  
Co-working space เพ่ือใช้งาน ได้แก่ พักคอย สนทนางาน และทํางาน พ้ืนที่ห้องรวมท้ัง ๓ ห้องเท่ากับ ๙๒ 
ตารางเมตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๑,๗๖๐ บาท โดยเบ้ืองต้นทางบริษัท AB Design จํากัดช่วยออกแบบให้ 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๖.๖ งานบริหารเคร่ืองมือกลางร่วมกับคณะทํางานพัฒนาห้องปฏิบัติการกลางให้ได้
มาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025: 2017 จัดอบรม ๒ ครั้ง ดังน้ี 

ครั้งที่ ๑ การอบรม เรื่อง “ขอ้กําหนด ISO/IEC 17025: 2017” เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๒ โดย ดร. วิเทศ ศรีเนตร เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ผู้ร่วมการอบรม ๓๓ คน 

ครั้งที่ ๒ การอบรม เรื่อง “การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025: 2017” เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดย ดร.วิเทศ ศรีเนตร เพ่ือให้ผู้เข้ารว่มอบรมได้รับความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการตรวจประเมินภายในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 และสามารถนํา
ความรู้ไปปรับใช้ในการตรวจประเมินภายในห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีผูเ้ข้าร่วมการ
อบรม ๒๗ คน 
    ๕.๖.๗ ตามประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร ์เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบํารุงการใช้บริการ
เครื่องมือ งานบริหารเคร่ืองมือกลาง เพ่ืองานการเรียนการสอนและงานวิจัย สําหรับบุคลากรและนักศกึษา คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการกลาง เสนอประเด็นว่า สําหรับการเรียน
การสอนที่ใช้เครื่องมือทางห้องปฏบัติการในระดับปริญญาตรี คณะมีงบประมาณสนับสนุนจากการจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา จึงไม่ต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีที่มีการกําหนดให้จัดเก็บ (เช่น กรณีทีใ่ห้เจ้าหน้าที่
ตรวจวิเคราะห์ให้ หรือกรณีทีใ่ช้สารเคมีนํ้ายาของห้องปฏิบัติการกลาง) สาํหรับ senior project (ระดับปริญญา
ตรี) เป็นกรณีเฉพาะบุคคล จงึเห็นว่าให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีที่มกีารกําหนดให้จัดเก็บ (เช่น กรณีที่ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ให้ หรือกรณีที่ใช้สารเคมีนํ้ายาของห้องปฏิบัติการกลาง) 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

๕.๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยการคลังและกิจการสังคม   
 ๕.๗.๑ งานคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ 

๑) การเงิน 



 

 

๒๑

รายงานความเคลื่อนไหวและยอดเงินทุนคงเหลือ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ (๑๑ เดือน) รายได้ ๓๔๔,๒๓๔,๕๑๖.๗๗ บาท รายจ่าย ๓๔๐,๔๕๐,๑๗๓.๖๔ บาท เงินทุน
คงเหลือ ๓,๗๘๔,๓๔๓.๑๓ บาท รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

   ๕.๗.๒ พัสดุ 
 สรุปและรายงานผลความก้าวหน้างบลงทุน ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ผลการดําเนินงาน

แล้วเสร็จ จํานวน ๒๘ รายการ จาก ๓๑ รายการ (ร้อยละ ๙๐.๓๒) โดยรายการท่ียังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์คือ การ
ก่อสร้างรั้วศูนย์วิจัยฯ สูงเนิน การปรับปรุงทางเดินเท้าและหลังคาคลุม และการซ่อมแซมระบบกันซมึและ
ซ่อมแซมอาคารศูนย์วิจัยฯ สงูเนิน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๗.๓ การบริการและจัดหาผลประโยชน์จากการใช้อาคาร สถานที่ และพ้ืนที่ใช้สอย 
สรุปข้อมูลเก่ียวกับการให้เช่าพ้ืนที่คณะสาธารณสุขศาสตรป์ระจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒       

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๗.๔ โครงการ University Social Engagement  

     ตามท่ีภาควิชาได้จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒  รวมท้ังหมด ๔๕ โครงการ และภาควิชาได้บันทึกข้อมูลในระบบฯ  ไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๓๘ โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔ จําแนกเป็น ผ่านการคัดกรอง ๒๐ โครงการ รอการคัดกรอง ๙ โครงการ ส่งโครงการแก้ไข 
๔ โครงการ และอยู่ระหว่างการคัดกรอง ๕  โครงการ  

๕.๗.๕ ศูนย์วิจยัและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา อยู่ระหว่างเร่งรัดดําเนินการ  

โครงการ “ของดี วิถีเด่น คนดัง: จากราชวิถีสู่สูงเนิน และจากสูงเนินสู่ชุมชน”โดยบุคลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ได้มีส่วนรว่มในการดําเนินงานในช่วงสัมมนาบุคลากรที่ศูนย์สูงเนิน กิจกรรมดังน้ี ห้องจัด
แสดง “วัฒนธรรมสูงเนินสู่การศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ยุคต่างๆ” ห้องจัดแสดง “ศูนย์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ
เพ่ือส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและการเป็นชุมชนสุขภาวะ” แปลงผกัดักเบาหวาน สวนผักและสมนุไพร 
แปลงสาธิตของดี-วิถีเด่น-คนดัง ๑๑ ตําบล ๒ เทศบาล บ้านตัวอย่าง กายภาพและอ่ืนๆ 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

๕.๘ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยทรัพยากรบคุคลและกิจการพเิศษ 
 ๕.๘.๑  มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการพัฒนาการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแก่พนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างหลากหลายย่ิงขึ้น รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 



 

 

๒๒

 

๕.๙   เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพนัธ์และพัฒนาเครือข่าย 
  ๕.๙.๑  ความสัมพันธ์ต่างประเทศและพัฒนาเครือข่าย 

   ๑) วันที่ ๒๖ สงิหาคม ๒๕๖๒ รองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์ฯ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และ
คณาจารย์ ใหก้ารต้อนรับ Professor Stephen Deane, Associate Dean, Clinical Partnerships, Dr. 
Welly Firmanto, Chief Operating Officer, MQ Health, and General Manager, Faculty of Medicine 
and Health Sciences และ Ms. Nadchanan Dangkhom, Thailand Country Coordinator โดยข้อสรุป
การหารือสนใจส่งนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ ๔ เลือกวิชาเลือกเรียนร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมุง่เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและนักศึกษาของคณะ 

  ๒) วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ ให้การต้อนรบั Mr. Lu Xin, 
President and Mr. Xu Tiankai, Director of Personnel Division, Kunming Medical University, 
Haiyuan College  

   ๓) ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมหารือความ
ร่วมมือกับ Gillings School of Global Public Health โดย Dean Barbara K Rimer, Associate Dean, 
Program Director โดยมีประเด็นความสนใจร่วมกันดังน้ี 

   - Academic Mobility - Study aboard program ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน   
(Jing Liu, Program Director for Asia-Pacific and the U.S., Study Abroad Office) โดยมีแผนสง่กลุ่ม
แรกปี ๒๐๒๐  

   - การแลกเปลีย่นนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดย UNC Global เป็นศูนย์ประสานงาน (Katie 
Bowler Young, Director of Global Relations) 

   - งานวิจัย ได้แก่ ด้าน Environmental Health โดย Professor Jill Stewart 
   - ด้าน Occupational Health (Total Health Measure and Curriculum โดย Professor 

Laura Linnan, Associate Dean for Academic Affairs 
   - การขอทุน Fulbright Foundation เพ่ือพัฒนา Implementation Science Research 

Center โดย Professor Rohit Ramaswamy 
๔) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ รองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมหารือความ

ร่วมมือกับ Fairbanks School of Public Health, Indiana University - Purdue University Indianapolis 
โดยมีประเด็นความสนใจร่วมกันดังน้ี 

    - Academic Mobility -Study aboard program ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน โดยมี
แผนส่งกลุม่แรกในเดือนพฤษภาคม ๒๐๒๐ โดยมีข้อสรุป Tentative two-week program แล้ว 

   - Internship and Practicum สําหรับนักศึกษา Master of Public Health  



 

 

๒๓

   การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Health Informatics (Big Data) Professor Constantin 
Yiannoutsos, Health Policy โดย Professor Suezanne Babich, Epidemiology โดย Professor Jiali 
Han 

- Co-teaching และ Co-organize course in Global Health ในหลักสตูร Master of 
Public Health and Doctor of Public Health Major in Global Public Health Leader 

   โดยทาง IUPUI ยินดีที่จะสนับสนุนที่พัก โดยขณะน้ีทาง Indiana University มี gateway ที่
กรุงเทพมหานคร (Peter Boonjarern) สามารถประสานงานผ่าน gateway ได้ ซึ่งทาง IU จะให้ความสําคัญกับ
การประสานงานผ่าน Gateway ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักทั้งหมดสนับสนุนโดย UNC, IUPUI และกอง
วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ๕.๙.๒  การพัฒนาภาพลักษณ์สู่ความเป็นสากล 
   ๑) วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Kyushu ประเทศญี่ปุ่น 

จํานวน ๓๐ คน ภายใต้โครงการ Third Social Enterpreneurship Study Visit: Kyushu University  
   ๒) ระหว่างวันที่ ๔ กันยายน – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ จัด "โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
รุ่นที่ ๓" แบ่งเป็นสองระดับคือ ระดับเบ้ืองต้นและระดับกลาง จัดการอบรมทุกวันพุธ มีผูเ้ข้าร่วมอบรมประมาณ 
๔๐ คน 

   ๓) วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ Professor Julie Kornfeld Associate Dean for Academic 
Affair, University of Colombia และผูแ้ทนจาก Association of School and Programs of Public 
Health ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกด้านสาธารณสุข และ
นวัตกรรมและทิศทางของการศึกษาด้านสาธารณสุขในอนาคต กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรญิญาเอก
และคณาจารย์ 

 ๕.๙.๓ Academic mobility 
    ๑) การให้ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ 

ต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (www.grad.mahidol.ac.th)  
   ๒) Mr. Xiaojun Liu Ph.D. Candidate, Global Health Insitute, School of Health 

Science, Wuhan University ได้รับทุนรัฐบาลจีน มาแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นเวลา 
๓ เดือน ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ Mr. Liu กําลังทําผลงานวิชาการด้าน Elderly 
Behavioral Health  

   ๓) ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมบรรยายใน
รายวิชา PUBH ๗๑๘, Systems and Design Thinking for Public Health Leaders และรายวิชา PUBH 
๗๑๑, Critical Issues in Global Health สําหรับนักศึกษาหลักสูตร Master of Public Health Major 
Global Public Health Leadership ณ University of North Carolina at Chapel Hills 



 

 

๒๔

   ๔) ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ รองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมประชุมและ
บรรยายในการประชุม ASPPH Academic Regional Meeting in Asia ณ National Taiwan University, 
Taipei, Taiwan โดย National Taiwan University เป็นผู้สนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก 

   ๕) วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ รองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมประชุมและบรรยายในการ
ประชุม  International Conference of Maternal and Child Health และ International Conference 
of Maternal and Child Health Taiwan Public Health Association ณ National Taiwan University, 
Taipei, Taiwan โดย National Taiwan University เป็นผู้สนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก 

 ๕.๙.๔  การอบรมระยะสั้น 
   ๑) หลักสูตร “Thailand Health System and Outbreak Investigation & Surveillance” 

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ โดยผู้เข้าอบรม จาก Universitas Respati, Jakarta Indonesia จํานวน ๕ คน ได้รับ
ค่าลงทะเบียน ๑๘,๐๐๐ บาท เป็นเงินรายได้เข้าคณะ ๙,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๔๐) มีคะแนนความพึงพอใจทุก
ด้านอยู่ระหว่าง ๔ - ๕  

   ๒)  หลักสูตร Planning of Primary Care and Health Promotion in Thailand ระหว่าง
วันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ โดยผู้เขา้ร่วมอบรมจาก Hasanuddin University Indonesia จํานวน ๑๕ 
คน  ได้รับค่าลงทะเบียน ๘๑,๐๐๐ บาท เป็นเงินรายได้เข้าคณะ ๒๘,๓๕๐ บาท (ร้อยละ ๓๕) มีคะแนนความพึง
พอใจทุกด้านอยู่ระหว่าง ๔ - ๕ 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

๕.๑๐  เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ  
  ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
  ไม่ม ี

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๔๐  น. 
     
 
 นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 

ผู้จัดทํารายงานการประชุม 
นางนภาพร  ม่วงสกุล 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
รศ.พิมพ์สุรางค์  เตชะบุญเสริมศักด์ิ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


